



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างผู้รับจ้างดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้รับจ้างดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้-

1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือห้ามติดต่อกับ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการหรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันยื่นเสนอราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้ง
นี้
5. ต้องมีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร บริหารสื่อ มี
ประสบการณ์และผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยมี
คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงาน กสทช. เชื่อถือได้

ผู้สนใจติดต่อบริษัทเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 535.- บาท (ห้าร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ได้ที่ส่วนงานการพัสดุ 2 สำนักบริหารทั่วไป อาคารจตุร
รณงค์ ชั้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่

จนถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2554 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 -2710151 ต่อ 663 - 665 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ ณ ส่วนงานการพัสดุ 2 สำนักบริหารทั่วไป อาคารจอร์จทาวน์ ชั้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนงานการพัสดุ 2 สำนักบริหารทั่วไป อาคารจอร์จทาวน์ ชั้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาของผู้เสนอราคารายที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ต่อไป สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะส่งคืนซองข้อเสนอทางด้านราคาโดยไม่เปิดซองในวันเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554



(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ กสทช.